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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

 

โพลเชียร เปดหลักสูตร แพทยอินเตอร 

 
กลุมตวัอยาง 77.1 % สนับสนุนใหเปดหลักสูตรฯ ดานเสียงคานหวั่นทําใหแพทยไทยไหลออกนอก 
ขณะที่ เจาของหลักสูตรย้ําจําเปนเพือ่การยอมรับของนานาชาติ... 
 
นายเทวินทร อินทรจํานง ผูชวย ผูอํานวยการเอแบคโพลล เผิดเผยผลสํารวจจากการเปดเวทีสาธารณะ 
"การผลิตแพทยนานาชาติ สังคมไดอะไร" ที่โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี เม่ือวันที่ 9 ก.พ. วา ผลการ
สอบถามความคิดเห็นประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 1,101 ครัวเรือน 
ระหวางวันที่ 7-8 ก.พ. 2553 เรื่อง  ความคิดเห็นตอหลักสูตรแพทยนานาชาต ิ พบวา กลุมตัวอยาง 77.1 % 
สนับสนุนใหเปดหลักสูตรแพทยนานาชาติในสถาบันการศึกษาของรฐั มีเพียง 11.9 %ที่ไมสนับสนุน และ11 
% ไมมีความคิดเห็น โดย 89.2 % เห็นวาตองเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนที่จะเปดหลักสูตร
แพทยนานาชาติ เน่ืองจากประชาชนสวนใหญ 91.7 % ไมทราบขาวเรื่องนี้มากอน  
 
นพ.สุวัฒน เลศิสุขประเสรฐิ ผูอํานวยการ สํานักงานบริหารโครงการรวมผลติแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
กลาววา การเปดหลักสูตรแพทยศาสตร นานาชาติ จะสงผลกระทบตอการผลิตแพทยเพ่ือคนไทยอยาง
แนนอน เพราะจะทําใหแพทยไหลออกไปทํางานในตางประเทศมากขึ้น  
 
ดาน นพ.อดิศร ภัทราดูลย คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา การผลิตแพทย
เพ่ือรองรับหลักสูตรแพทยนานาชาต ิ ถือวาจําเปนเชนกัน ตองมีการดําเนินการควบคูกันไปกับการผลิต

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับประจําวนัที่  ๑๐ เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๓  หนา   ๑๕ 
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แพทยหลักสตูรปกติ เน่ืองจากตองยอมรับวาการจะพฒันาใหทั่วโลกยอมรับก็ตองมีความเปนนานาชาติ 
ดวย และเรื่องนี้ไมใชแค มศว ที่สนใจ จุฬาลงกรณมหาวิทยลัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ก็
สนใจเรื่องนี้เชนกัน เพียงแตการจะเปดหลกัสูตรดังกลาวจะตองมีความพรอมจริงๆ  
 
ขณะที่ นพ.ปกิต วิชยานนท อาจารยคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา การ
ผลิตแพทยหลักสูตรปกติมีความจําเปนตองทําอยางตอเน่ือง ขณะเดียวกันการพัฒนาแพทยหลักสูตร
นานาชาติก็สาํคัญ เพราะอยาลืมวา คุณภาพของโรงเรียนแพทยตองดีขึ้นเรื่อยๆ และการประกนัคุณภาพ
ของโรงเรียนแพทยจําเปนตองประสานขอมูล ทํางานรวมกันประเทศอ่ืนๆ เพราะนอกจากจะสรางชื่อเสียงให
ไทยแลว ยังพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยของไทยดวย 

 


